

กอน.ถกวันนี้วางกติกาเพิ่มรายได้กองทุนฯ

ผู้จัดการรายวัน 360 - "กอน.ถกวันนี้(3ก.พ.) เคาะแนวทางเพิ่มค่าอ้อยขึ้นตันฤดูการผลิต 58/59 อีกรัตนละ 160 บาทจ้อเสนอกู้ธ.ส.ก.อีกร 1.6 ทมึน ลันรุมหน้เดิมพุงตะะ 2.4 ลันบาท แต่มีเงื่อนไซ ให้ชาวไร่และโรงงานเห็นชอบบริดเงินกรณีราคาอ้อย ขึ้นสุดท้ายสูงกว่าตันละไม่เกัน 25 บาทเข้ากองทุนฯเสริมสภาพคล่องรายได้

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) เปิดเผยว่า การประชุมกอน. วันนี(3 ก.พ.) จะมีการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือราคาอ้อยขึ้นตันฤดูการผลิตปี 2558/59 เพิ่มขึ้นอีกรัตนละ 160 บาทจากราคาประกาศเป็นรายเซตไว้ที่ 2 ราคาที่ 773 บาทต่อตันและ 808 บาทต่อตัน เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)สนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ผ่านกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.)

คิดเป็นวงเงินประมาณ 1.6 ทมึนลันบาทต่อไป อย่างไรก็ตาม การกู้เงินดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ กอน.ครั้งนี้จะมีมติข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐ ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลในการหักเงินไม่เกิน 25 บาทต่อตันกรณีที่ราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2558/59 สูงกว่าขึ้น ต้นเพื่อนำเป็นเงินรักษาเสถียรภาพ กท. ซึ่งประเมินแล้วว่าแนวโน้มราคาขึ้นสุดท้ายจะสูงกว่าขึ้นต้นค่อนข้างแน่นอนเพราะการคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้นอิงราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่ 14 เซ็นต์ต่อปอนด์ ล่าสุดราคาน้ำตาลทรายดิบที่ กท. ส่งออกแล้ว 54% ทำราคาเฉลี่ยได้ 14.4% ที่เหลือก็คาดว่า จะทยอยส่งออกในระดับราคาที่ดีขึ้น

นายบรรณิ อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ชาวไร่เห็นด้วยกับการที่จะหักเงินกรณีที่ราคาอ้อยสูงกว่า

ขึ้นต้นเพิ่มอีกไม่เกิน 25 บาทต่อตันซึ่งที่ผ่านมา ก็เก็บอยู่แต่ค่อนข้างน้อยมาก อย่างไรก็ตามฤดูการผลิตปีนี้เมื่อคำนวณอ้อยเป็นรายเซตก็คงจะต้องมาพิจารณาในแง่ของเซตที่อาจติดลบ

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า เป็นการปรับโครงสร้างกองทุนฯเพื่อให้เห็นวาระบอบจะต้องพึ่งพิงตนเองให้มากขึ้นยังปัจจุบันการขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเพื่อเพิ่มราคาอ้อยก็ยากเพราะรัฐเองก็มีเงินจำกัด และการมีรายได้เพิ่มการจะกู้เงินใหม่กับ ธ.ก.ส.ก็จะง่ายกว่าเดิมเพราะสามารถแสดงฐานะรายรับได้ดีกว่า

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลกล่าวว่า ฝ่ายโรงงานก็ไม่ได้คัดค้านอะไรในประเด็นการเก็บเงินค่ารักษาเสถียรภาพหากไม่เกิน 25 บาทต่อตันเพราะเบื้องต้นก็ได้ตกลงกันไว้แล้วแต่รายละเอียดทางปฏิบัติจะต้องมาพิจารณาอีกครั้ง.